
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒  

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรศักดิ์  รัตนะวัน ประธานสภา สุรศักดิ์  รัตนะวัน  
๒ นายประดับ  อรรคบุตร รองประธานสภา ประดับ  อรรคบุตร  
๓ นายสวาท  หงษ์อินทร์ ส.อบต.ไผ่ สวาท  หงษ์อินทร์  
๔ นายทวี  จันทะพันธ์ “ ทวี  จันทะพันธ์  
๕ นายทองสา  เสนานนท์ “ ทองสา  เสนานนท์  
๖ นางปราณี  รัตนวัน “ ปราณี  รัตนวัน  
๗ นายบรรจง  หินกอง “ บรรจง  หินกอง  
๘ นายโส  บุญช่วย “ โส  บุญช่วย  
๙ นายสมาน  รัตนวัน “ สมาน   รัตนวัน  

๑๐ นายปุ่น  เสียงอ่อน “ ปุ่น  เสียงอ่อน  
๑๑ นายวีระ  จันทะพันธ์ “ วีระ  จันทะพันธ์  
๑๒ นายนุกูล  บุญราช “ นุกูล  บุญราช  
๑๓ นายทองสูรย์  จันทะพันธ์ “ ทองสูรย์  จันทะพันธ์  
๑๔ นายทองแดง  บุญราช “ ทองแดง  บุญราช  
๑๕ นายบุญส่ง  ภูนุภา “ บุญส่ง  ภูนุภา  
๑๖ นายสุบรรณ  นนทะวงษ์ “ สุบรรณ  นนทะวงษ์  
๑๗ นายวิจิตร  พันธ์ไผ่ “ วิจิตร  พันธ์ไผ่  
๑๘ นายประยูร  รัตนวัน “ ประยูร  รัตนวัน  
๑๙ นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว “ ศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  
๒๐ นายวรากร  รัตนวัน “ วรากร  รัตนวัน  
๒๑ นายชาติชาย  ค าโสภา “ ชาติชาย  ค าโสภา  
๒๒ นายวิจิตร  พันธ์ไผ่ “ วิจิตร  พันธ์ไผ่  

     
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประสิทธิ์  เจตนา นายก อบต.ไผ่ ประสิทธิ์  เจตนา  
๒ นายธีรักพงษ์  รัตนะวัน รองนายก อบตไผ่ ธีรักพงษ์  รัตนะวัน  
๓ นายไพโรจน์  รัตนวัน รองนายก อบต.ไผ่ นายไพโรจน์  รัตนะวัน  

/๔.นางจารุณี... 



๔ นางจารุณี   นนทะวงษ์ เลขานุการนายกฯ จารุณี   นนทะวงษ์  
๕ นายกิตติศักดิ์  จริยาปรีชานนท์ ปลัด อบต.ไผ่ กิตติศักดิ์  จรยิาปรีชานนท์  
๖ นางสาวปุณิกา  เนื้อทอง จนท.วิเคราะห์ฯ ปุณิกา  เนื้อทอง  
๗ นางปวันรัตน์  อัครบุตร หัวหน้าส านักงานปลัด ปวันรัตน์  อัครบุตร  
๘ น.ส.อินทิราภรณ์  ค าแสน ผ.อ.กองการศึกษา อินทิราภรณ์  ค าแสน  
๙ นายศรายุธ  เนตรสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน ศรายุธ  เนตรสุวรรณ  

๑๐ นางสาวปุณิกา  เนื้อทอง นัก.วิเคราะห์ฯ ปุณิกา  เนื้อทอง  
๑๑     
๑๒     
๑๓     
๑๔     
๑๕     

 

เปิดประชุมเวลา 
 ๐๙.๓๐น. 
 เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงสี  ต าแหน่งว่าว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ย้ายไป

ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๑.๒ นายวัฒนา  วุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้ว่า

ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๑.๓ นายอเนก  ศรีสองเมือง ปลัดอ าเภอราษีไศล ย้ายไปส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 

(เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) 
 ๑.๔ นายสุริยันต์  บุตรจินดา ปลัดอ าเภอราศีไศล ย้ายไปปฏิบัติงานที่ส านักงาน

ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสาฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ่านรายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ เมื่อ
วันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด 

เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อ่านรายงายการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ  และ
ตามส าเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน  มีท่านใดที่จะแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือมีส่วน
หนึ่งส่วนใดขาดหายไป หรือไม่ถูกต้องสมบูรณ์  สามารถเสนอแก้ไขได้ 

/ที่ประชุม... 



ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ  ถ้าท่ีประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  กระผมขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
   สมัยสามัญท่ี  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือน
เมษายน  - เดือนกันยายน ๒๕๖๒)  

ประธานสภาฯ ตามที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่  เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือน
เมษายน  - เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ขอเรียน
เชิญท่านคณะผู้บริหารได้ชี้แจง 

นายประสิทธิ์  เจตนา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ ครั้งนี้คณะผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติเพ่ือรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ
เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนเมษายน  - เดือนตุลาคม ๒๕๖๒)  และจะ
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
ได้ทราบ 

น.ส.ปุณิกา  เนื้อทอง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ คณะผู้บริหาร ใน
การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่าง
เดือนเมษายน  - เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้น าเรียนต่อที่ประชุม ให้ท่านสมาชิกได้ดูตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ โดยข้าพเจ้าจะชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบ
ตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ 

สรุปในภาพรวม โครงการที่มี ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๒๙ โครงการ โครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว ๑๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ส่วนการเบิกจ่ายแต่ละ



โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณในการจ่ายขาด
เงินสะสม รวมทั้งสิ้น ๓๓ โครงการโดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เบิกจ่าย ๒๓ 
โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต เบิกจ่าย 
๒๘ โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เบิกจ่าย ๑๔  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ไม่ได้เบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร เบิกจ่าย ๓ 
โครงการ 
 ส่วนรายละเอียดแต่ละโครงการข้าพเจ้าจะชี้แจงไปทีละโครงการให้ที่ประชุม
พิจารณาในเอกสารตามทีละข้อ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้  ตามที่จะรายงานให้
ทราบ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ได้น าเสนอ หากมีข้อสงสัยให้ยกมือขอเสนอแก้ไข 
หรือทักท้วง 

ที่ประชุม                  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ตามที่ท่านคณะผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมไม่มีข้อสงสัย ขอมติเพ่ือรับรองรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนเมษายน  - เดือนกันยายน ๒๕๖๒)  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่าง
เดือนเมษายน  - เดือนกันยายน ๒๕๖๒)  

 
๓.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

ประธานสภา ตามที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ ในเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ขอเชิญท่านคณะ
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

น.ส.ปุณิกา  เนื้อทอง เรียนท่ านประธานสภา ท่ านสมาชิก  คณ ะผู้บ ริหาร ทุกท่ าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๓) วรรคสอง เพ่ือให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้เห็นชอบก่อนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้

/ต่อไป... 



ต่อไป สืบเนื่องมาจากอ าเภอราษีไศล ได้จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวประจ าปี ใน
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได้เสนอโครงการมาขอรับงบอุดหนุน
เพ่ือสนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวจ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท จากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอ าเภอราษีไศล ในการประชุมคราวนี้ทางคณะผู้บริหาร
จึงได้เสนอญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ซึ่งมี่รายละเอียดดังนี้ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสรต์ที่ ๑ การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 โครงการเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ล าดับที่ ๙ หน้า ๑๑๙ 
- โครงการ สนับสนุนการแข่งเรือยาวอ าเภอราษไีศล 
- วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมประเพณีละวัฒนธรรม 
- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ 
- งบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังนี้ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสรต์ที่ ๑ การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 โครงการเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ล าดับที่ ๙ หน้า ๑๑๙ 
-  โครงการ   สนับสนุนการแข่งเรือยาวอ าเภอราษีไศล 
- วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมประเพณีละวัฒนธรรมไทย 
- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อุดหนุนงบประมานตามโครงการ 
- งบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 

จากรายละเอียดที่ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ที่ท่านใดสงสัยให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา จากรายละเอียดที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ

ขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
จึงขอมติที่ประชุมได้พิจาณาเห็นชอบอนุมัติให้ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑) 

/นายประสิทธิ์... 



 
นายประสิทธิ์  เจตนา   -   การตั้งงบประมาณรองรับในข้อบัญญัติเพ่ือน าไปบริหารและพัฒนาของ                   

.      องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้และเป็นแนวทางการใช้จ่าย 

.     งบประมาณโดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียด  
- ส่วนการเสนอโครงการเสนอโครงการและการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่

ได้จากส านักงานพัฒนาความม่ันคงของมนุษย์ เป็นส่วนของผู้ติดเชื้อเอดส์  
- ในส่วนของงานกองการศึกษาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อยากให้มีการจัด

กิจกรรม ในการเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีทางศาสนาเพ่ือจะได้รู้ขั้นตอนในการปฏิบัติ 
และเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการท ากิจกรรมและการแข่งทักษะในระดับ
ต่างๆ 

- การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายปกครองได้ส ารวจ
ความเสียหายและรายงานทางอ าเภอ และทางอ าเภอราษีไศล มอบให้ท้องถิ่น
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งถ้าท้องถิ่นหรือ องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ด าเนินการ ก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ประเมินความเสียหายและรายงานให้ผู้บริหารทราบ และให้คณะกรรม
ช่วยเหลือประชาชนประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทาง
ราชการต่อไป 

- เรื่องปัญหาน้ าเสีย ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ก็
จะท าให้เกิดปัญหาเรื่องน้ าจากท้องนาไหลลงสู่ห้วยพระบางท าให้เกิดปัญหา
น้ าเน่าเป็นปัญหาในการผลิตน้ าประปา ฝากให้ทุกส่วนร่วมกันแก้ปัญหา 

นายไพโรจน์  รัตนวัน เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานทางคณะผู้บริหารขอให้สมาชิกทุกท่านได้ประเมินดูว่าตั้งปี 
พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน แต่ละหมู่บ้านได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานกี่โครงการ ส าหรับถนนเส้นใดหากมีการช ารุด
ทรุดโทรม ขณะนี้ได้สั่งการให้กองช่างท าการส ารวจเพ่ือซ่อมแซมให้ประชาชนได้
เก็บขนผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

นายสวาท  หงส์อินทร์ เรียนท่านประธานสภา การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการได้น้อยจึงขอฝากพิจาณาใน
ปีงบประมาณต่อไป 

นายไพโรจน์  รัตนวัน ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในข้อบัญญัติที่ด าเนินการได้น้อยก็เพราะว่า
เป็นโครงการเดียวกับที่ด าเนินการโดยงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งอาจจะซ้ า
กันในข้อบัญญัติ 

นายประยูร  รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ในส่วนการด าเนินงานงบซ่อมแซมคณะผู้บริหาร          
จะด าเนินการในช่วงไหน ซึ่งช่วงนี้ ใกล้ที่จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรแล้วของพ่ีน้องประชาชน 

นายธีรักพงษ์  รัตนวัน การซ่อมแซมถนนเพ่ือลดปัญหาการคมนาคมในการล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
ในขณะนี้ ให้ทางกองช่างท าการส ารวจเส้นที่ได้รับความเสียหายและจะเร่ง
ด าเนินการ 

/นายศรายุธ... 



นายศรายุธ  เนตรสุวรรณ จากการประชุมผ่าน วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
ได้สรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลของผู้สูงอายุเพื่อให้เชื่อมต่อการเบิกจ่ายโดยโอน
เงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุโดยตรงจากกรมบัญชีกลาง โดยจะเริ่มด าเนินการในช่วง
ต้นปี  พ .ศ .๒๕๖๓ นี้  จึ งขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุกหมู่บ้ านได้ชี้ แจง
รายละเอียด และขอส าเนาสมุดบัญชีของผู้สูงอายุ ที่ได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร 
แล้วรวบรวมให้งานพัฒนาชุมชนเพ่ือด าเนินการต่อไป 

นายสุบรรณ  นนทวงษ์ การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุจากเงินสดเป็นการโอนเข้าบัญชี เป็นนโยบายของทางรัฐบาล
ไม่ใช่นโยบายของทางผู้บริหารท้องถิ่น ต้องชี้แจงรายละเอียดให้ผู้สูงอายุได้รับ
ทราบ 

นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว การจ่ายเป็นเงินสดก็เป็นผลดีต่อผู้สูงอายุ หากโอนเข้าบัญชีก็จะเป็นปัญหาแก่
ผู้สูงอายุ 

นายสมาน  รัตนวัน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้านได้รับทราบว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมาน  รัตนวัน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการถนนหินคลุกจากบ้านคูสระน้อย 

– บ้านหนองศาลา ได้ด าเนินการโดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
น.ส.อินทิราภรณ์  ค าแสน  ด้วยอ าเภอราษีไศล ได้ก าหนดจัดงานครบรอบ ๑๓๘ ปี ราษีไศล และงาน

ประเพณีแข่งเรือยาวของอ าเภอราษีไศล  ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

 - การจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๒  

นายไพโรจน์  รัตนวัน การจัดงานประเพณี ลอยกระทง  ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริมศิลปวัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ส าหรับปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ในรูปแบบการจัด
งานจะจัดคล้ายคลึงกับทุกครั้งที่เคยจัดในวันนี้จึงขอน าเรียนที่ประชุมได้พิจารณา
แนวทางในการจัดงาน 

ประธานสภาฯ ในการจัดกิจกรรมประเพณีงานวันลอยกระทงประจ าปี ๒๕๖๒ ขอปรึกษาที่ประชุม
ว่าสมควรที่จะจัดกิจกรรมนี้หรือไม่ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอแนะอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ  ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ / ๒๕๖๒

  ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 

/ลงชื่อ... 



 

ลงชื่อ กิตติศักดิ์  จริยาปรีชานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายกิตติศักดิ์  จริยาปรีชานนท์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 

ลงชื่อ สุระศักดิ์  รัตนะวัน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

(นายสุรศักดิ์  รัตนะวัน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 

คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมาน  รัตนะวัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาน  รัตนะวัน  
๒ นายชาติชาย  ค าโสภา “ ชาติชาย  ค าโสภา  
๓ นายทวี  จันทะพันธ์ “ ทวี จันทะพันธ์  
     

 

 

 
 
 

 


